



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง

เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) เพื่อการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้แจ้งเวียนตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การออกหนังสือรับรองการชำระภาษี ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๑. ห้ามพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การออกหนังสือรับรองการชำระภาษี

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบ เพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การออกหนังสือรับรองการชำระภาษี ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการเท่านั้นเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอมีจุดประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบคำร้องด้วยตนเอง

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง ให้พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลางหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากกรยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การออกหนังสือรับรองการชำระภาษี

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายจารึก รัตนบุรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างกลาง